

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2006

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại buổi làm việc với
 Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam**

Ngày 10 tháng 4 năm 2006, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Cùng dự làm việc với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam trong thời gian qua và những kiến nghị của Hội với Chính phủ, ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và ý kiến tham gia của lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Thủ tướng Phan Văn Khải đã kết luận như sau:

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Phát huy tinh thần thi đua "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Hội Người cao tuổi Việt Nam thực sự là chỗ dựa tin cậy, nguồn động viên các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thời gian tới, hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi Việt Nam cần được tăng cường hơn nữa, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở nước ta ngày càng gắn liền với việc xây dựng gia đình tiên bộ, gia đình văn hóa, gia đình hòa thuận "ông bà, cha mẹ gương mẫu - con cháu thảo hiền". Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, nhất là địa bàn thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố, nơi thể hiện sự chăm sóc của cộng đồng một cách gần gũi và trực tiếp.

Về những kiến nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ:

1. Giao Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp và tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III thiết thực, hiệu quả.

Về tổ chức của Hội, cần củng cố các Ban đại diện người cao tuổi để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; Bộ Nội vụ nghiên cứu và xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng việc phát triển hệ thống tổ chức Hội các cấp.

2. Về đề nghị lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống của người cao tuổi: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh đề án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Đồng ý tiếp tục xây dựng Quỹ chăm sóc người cao tuổi ở trung ương và cơ sở nhằm thực hiện cuộc vận động toàn xã hội, trong đó có người cao tuổi, tham gia đóng góp nguồn lực, tập trung hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giải quyết nhà ở cho người già cô đơn, thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi giai đoạn 2006 - 2010.

4. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách để hội viên Hội người cao tuổi được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua mô hình hộ gia đình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về Đề án xây dựng Trung tâm chăm sóc, phát huy người cao tuổi: Trước mắt làm có trọng tâm, trọng điểm theo mô hình "nhà xã hội" tại cơ sở (xã, phường), đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng bị chiến tranh tàn phá nặng nề hiện còn nhiều khó khăn với phương châm Nhà nước hỗ trợ và huy động sự đóng góp của nhân dân. Cần phát huy hiệu quả những cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã có.

Việc xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động Trung tâm dịch vụ chăm sóc và phát huy người cao tuổi tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Người cao tuổi Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**

Kiều Đình Thụy